



CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM ÚC CHÂU
VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY IN AUSTRALIA. VCCA.
TUYÊN ÚY ĐOÀN-VIETNAMESE CATHOLIC CHAPLAINCY IN
AUSTRALIA

St Vincent Liem Centre, 95 Mt Alexander Rd, Flemington VIC 3031

Email: ngoctanss2014@yahoo.com.au; paulvanchi@yahoo.com;
minhtam.nguyen2014@mail.com

Kính thưa: Đức Cha, Đức Ông, Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Thầy Chủng sinh
Quý Ban Đại diện các Cộng Đồng, Cộng Đoàn, Ban Ngành Đoàn Thể
Cùng toàn thể Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Úc Châu

“Halleluia, Chúa đã Phục Sinh”

Trong niềm vui Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, con xin đại diện Tuyên Úy Đoàn Úc Châu, chân thành chúc mừng Phục Sinh Đức Cha, Đức Ông, Quý Ban Ngành Đoàn thể, cùng toàn thể Quý ông bà anh chị em trong Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Úc Châu.

Thật là một niềm vui trọng đại cho toàn thể Giáo Hội hoàn vũ nói chung, cho Giáo Hội Úc Châu nói riêng. Niềm vui Phục Sinh đã trở nên trọn vẹn, tròn đầy khi được minh chứng bằng một hành động thương xót của Thiên Chúa đối với Giáo Hội Úc Châu, qua sự kiện Đức Hồng Y George Pell trong Tuần Thánh vừa qua. Chúng ta lại càng tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng toàn năng và thương xót hằng bên vực chờ che cho những ai cậy trông, kêu cầu Ngài khi gặp khó khăn thử thách.

Quả vậy, chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa, Đức Giêsu Kitô, Đấng Messia mà Ngôn Sứ Isaia đã loan báo từng ngàn xưa rằng: *“Thần khí của Đức Chúa là Chúa Thượng ngự trên tôi, vì Đức Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân”*. Điều này đã trở thành sự thật, khi Chúa nhận lời dân Chúa kêu cầu mà giải thoát Đức Hồng Y George Pell khỏi cảnh oan sai.

Thật ý nghĩa hơn nữa, khi trong Tuần Thánh, lúc chúng ta suy gẫm đoạn đường khổ giá của Chúa, thì cũng là thời khắc cánh cửa tù giam cầm Đức Hồng Y được mở ra. Điều đó nhắc nhở cho chúng ta rằng, Chúa đã đến để mang lấy gánh nặng cuộc đời của chúng ta, phục hồi tước vị làm con Chúa cho chúng ta. Ngài Phục sinh để tái sinh chúng ta trở thành con người mới trong Ngài và làm bừng lên trong ta niềm hy vọng, chắc chắn ánh sáng sẽ chiến thắng bóng tối và ơn chữa lành sẽ đẩy lui mọi bệnh hoạn tật nguyền.

Chúng con cầu chúc cho tất cả mọi thành phần dân Chúa một Mùa Phục Sinh tràn đầy hân hoan, hạnh phúc và hy vọng, để tiếp tục dẫn thân mang tin Mừng Phục sinh đến cho mọi người mọi nơi, đặc biệt cho những ai đang ngồi trong bóng tối tử thần, được cảm nhận niềm vui của Đức Kitô Phục Sinh Đấng thực sự hiện hữu và hằng sống.

Xin Đức Giêsu Kitô Phục sinh chúc lành và gìn giữ Đức Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Thầy Chủng Sinh, cùng anh chị em trong mọi hoàn cảnh. Alleluia!

Đại lễ Phục Sinh, ngày 12 tháng 04 năm 2020

Đại Diện Tuyên Úy Đoàn.

Lm Giuse Trần Ngọc Tân, SSS
Chủ Tịch Tuyên Úy Đoàn Úc Châu